
  

 

69. fundur  íþrótta og æskulýðsnefndar Skaftárhrepps haldinn 25.maí kl 20.30 í Kirkjuhvoli 

Mættir voru undirritaðir fulltrúar nefndarinnar. 

Kristín Lárusdóttir ritar fundargerð 

 

1. Samtal um uppbyggingu íþróttasvæðis með Ungmennafélaginu Ármanni. Ungmennafélagið 
Ármann  hafði óskað eftir fundi með íþrótta og æskulýðsnefnd varðandi  uppbyggingu 
íþróttasvæðis á Klaustri. 30 mínútum fyrir fund boðaði fulltrúi Ungmennafélagsins forföll. 1 mál 
fundarins  bíður því síðari tíma 
 

2. Íþróttavöllur á Klaustri í framtíðinni. 

Reiturinn sem er áætlaður undir íþróttavöll á Klaustri er ekki nógu stór til að rúma löglegan 
fótboltavöll. Viljum við beina því til sveitastjórnar Skaftárhrepps að huga að því að stækka reitinn 
til að hægt sé að ná löglegum velli 

 
3. 17. Júní 

Enginn sótti um að halda 17.júní hátíðlegan. Var því leitað til kvenfélags Kirkjubæjarhrepps um að 
halda 17. Júní. Kvenfélagið ætlar að taka verkefnið að sér. 
 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir 

Fundi slitið kl. 21.30 

 

 

Kristín Lárusdóttir 

 

 

Bjarni Bjarnason 

 

Arnhildur Helgadóttir 

 

 

 

 

Bls. 48 


